

การประชุมการจัดงานประเพณีวิถีอีสานสืบสานวัฒนธรรมไทย (ฮีตสิบสองคองสิบสี่) ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นายทินกร กัณฑ์ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ร่วมกับอำเภอพุทไธสง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้กำหนดจัดงานประเพณีวิถีอีสานสืบสานวัฒนธรรมไทย (ฮีตสิบสองคองสิบสี่) ประจำปี 2567 ขึ้น ในวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2567

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางได้เรียนเชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านยางในพื้นที่ตำบลบ้านยาง ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเพี้ยแก้ว และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านยาง ทุกคน จำนวน 50 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนดำเนินการจัดการ รูปแบบการจัดกิจกรรม เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านอีสานฮีตสิบสองคองสิบสี่ให้คงสืบไป และส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ถนนกลางอำเภอพุทไธสง และ สนามกีฬาากลางเทศบาลตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดกิจกรรมงานประเพณีบุญเดือนหก บุญบั้งไฟ

จากการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการจัดรูปแบบกิจกรรมงานประเพณีบุญเดือนหก บุญบั้งไฟ ปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดเตรียมการดังนี้

1. รูปขบวนบุญบั้งไฟ เป็นการเดินขบวนแห่ประเพณี 12 เดือน โดยมี ส.อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมถือป้าย อบต. ป้าย ประเพณีบุญบั้งไฟ นักเรียนโรงเรียนบ้านแคนร่วมแสดงในขบวนแห่ผาแดง นางไอ่ รถบั้งไฟเอ้ อปพร.ร่วมถือธงสัญลักษณ์ ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านยางร่วมพ้อนรำในขบวนแห่ หมู่บ้านละ 10 คน 18 หมู่บ้าน รวมเป็นจำนวน 180 คน

2. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง รับผิดชอบจัดซุ้มนิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาของประเพณีบุญเดือนหก บุญบั้งไฟ

จากการจัดกิจกรรมประเพณีบุญเดือนหก บุญบั้งไฟ เมื่อวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากประชาชนชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านยาง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และประชาชนทั่วไปในเขตอำเภอ พุทไธสง และอำเภอใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมชมขบวนแห่ประเพณีต่างๆ และเยี่ยมชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก

จากการดำเนินกิจกรรมและสังเกต สอบถามประชาชนที่เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ปรากฏว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ดีที่ช่วยส่งเสริม เผยแพร่ประเพณีพื้นบ้านให้ประชาชน เยาวชนได้เรียนรู้ และร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านอีสานฮีตสิบสองคองสิบสี่ให้คงสืบต่อไป







